
รายงานการประชุม 
“คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอคำตากล้า” 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ 
วันที ่  ๑๒ ธันวาคม   ๒๕๖๖    เวลา  ๐๙.๑๐  น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า 

ประธานที่ประชุม   นายไพโรจน์  ฦาชา  ปลัดอาวุโส         แทน นายอำเภอคำตากล้า                   

ผู้มาประชุม 

๑.นางนวรัตน์  สารศาสตร์บัญชา   ตำแหน่ง   ครู กศน ตำบล                                       คณะทำงาน 
๒.นางสาวปัทมาสน์   สุมังคะ   ตำแหน่ง   ครู                                        คณะทำงาน 
๓.นางจิตตานันท์   พิมพ์โพกุล        ตำแหน่ง   ประธานชมรมผู้สูงอายุ                        กรรมการ 
๔.นางศรีชมภู   วงศ์ละคร    ตำแหน่ง    อสม.                                คณะทำงาน  
๕. นายวิชา  ไชยรา             ตำแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                      คณะทำงาน                                
๖.นางสาวนิสากานต์  ทองนำ   ตำแหน่ง    แพทย์ประจำตำบลหนองบัวสิม                         คณะทำงาน                                 
๗.นายถวัต  คำเกาะ    ตำแหน่ง    ผอ. รพ.สต.เพีย                                            คณะทำงาน 
๘.นายสุวิทย์   นิระปะกะ               ตำแหน่ง    ท้องถิ่นอำเภอ                             คณะทำงาน 
๙. นายเกียรติก้อง สุวรรณชัยรบ      ตำแหน่ง    ผอ.รพ.สต.โพธิ์ชัย                                        คณะทำงาน 
๑๐.นายถาวร  คำชามา     ตำแหน่ง    ผู้แทนสถานีวิทยุชุมชน                                     กรรมการ 
๑๑. นายเก้ากอ   หงส์คะ     ตำแหน่ง    กำนันตำบลนาแต้                                      คณะทำงาน 
๑๒. นางโสภิดา   เหมะธุลิน           ตำแหน่ง     ผู้ประกอบการร้านค้า                    กรรมการ 
๑๓. นางสาวจันทร์ทา  แสดคง        ตำแหน่ง     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                     คณะทำงาน 
๑๔. นายสิน   อินทรสิทธิ์              ตำแหน่ง     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ 
๑๕. นายศิริ  พุทธวงศ์ษา       ตำแหน่ง     กำนันตำบลคำตากล้า                 คณะทำงาน 
๑๖. นางสาวอรอนงค์ พรมแสง        ตำแหน่ง     ท้องถิ่นอำเภอคำตากล้า                               คณะทำงาน 
๑๗. นายศักดิ์ดา  เชื้อวังคำ            ตำแหน่ง      แทน นายก อบต.คำตากล้า                          คณะทำงาน      
๑๘. นายสุวรรณ  ธิปกะ                ตำแหน่ง      ผอ.รพ.สต.แพด                                        คณะทำงาน 
๑๙. นางสาวต้อมทอง  พรมอารักษ์   ตำแหน่ง     ผอ.ร.ร.อนุบาลร่มเกษ                                    กรรมการ 
๒๐. นางสาวณพิชญ์   สิงห์จนัทร์      ตำแหน่ง     นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ                    คณะทำงาน  
๒๑. นายพรชัย  แก้วมุงคุณ     ตำแหน่ง     ผอ.รพ.สต.หนองพอกใหญ่        คณะทำงาน 
๒๒. นางสาวมัทณา  วรสาร     ตำแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       คณะทำงาน 
๒๓. นายศักดิพัฒน์  ปัญญาพวน     ตำแหน่ง     ผอ.รพ.สต. นานิยม        คณะทำงาน 
๒๔  นางสาวกมลชนก  โสภาอุทา     ตำแหน่ง     แพทย์แผนไทย         คณะทำงาน 
๒๕. นางสาวกิตติวร   ภชูน     ตำแหน่ง     คร ู                   คณะทำงาน 
๒๖. นายอาณัติ   ภูลวรรณ     ตำแหน่ง     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      คณะทำงาน 
๒๗. นางไพรวัลย์   สุทธิแสน           ตำแหน่ง      สาธารณสุขอำเภอคำตากล้า  กรรมการและเลขานุการ     
    
                                                                                                                  เริ่มประชุม.../                                                              



 
 เริ่มประชุม   ๐๙.๓๐  น. 
นายไพโรจน์  ฦาชา  ปลัดอาวุโส  แทนนายอำเภอคำตากล้า  ประธานที่ประชุม  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) 

                                                                                   

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานที่ประชุมแจ้งเพ่ือทราบ 
-  นายอำเภอคำตากล้า ติดราชการ  มอบหมายให้ ปลัดอาวุโส เป็นประธานที่ประชุม แทน  

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงาน   
                        ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 

นายไพโรจน์  ฦาชา  ปลัดอาวุโส   แจ้ง :   การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ปี ๒๕๖๗  
นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า มีการเลือกใหม่ ได้ นายกวินวัชญ์  ชิงชัย ผอ.โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่
ไทยสมบูรณ์  ถ้าจะให้เหมาะสมควรเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน 
นางวัชรากร  สาระปัญญา ผอ.กองสาธารณสุข ทต.คำตากล้า ให้พิจารณา หาคนมาแทนด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ชุดที่ ๑ ให้เอาชื่อ ปลัดอาวุโสออก เนื่องจากจะเป็นประธานที่
ประชุมอยู่แล้ว 
นายอาณัติ ภูลวรรณ  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แจ้ง :  ปรับปรุงคำสั่ง เนื่องจากมี คณะกรรมการ ย้าย
มาดำรงตำแหน่งใหม่  เกษียณอายุราชการ  ประกอบด้วย 
พ.ต.อ.นพดล  วิเศษศรี  ผู้กำกับการ สภ.คำตากล้า                          
นายสุริยงค์  ทะแพงพันธ์    ผอ.โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์                             
นางสาวรังรอง  ไชยเชษฐ์    ผอ. สกร. อำเภอคาตากล้า                       
นายวิทิต  บุญอาษา   นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า 
นางไพรวัลย์  สุทธิแสน  สาธารณสุขอำเภอคำตากล้า 
นางไพรวัลย์  สุทธิแสน ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอคำตากล้า แจ้ง :  คณะทำงาน  ข้อ ๒.๔  เปลี่ยนเป็น                
นายสมศักดิ์   บุตรสงกา  แทน นางสาวอรอนงค์  พรมแสง  พัฒนาการอำเภอคำตากล้า 
สามารถเพ่ิมตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ เข้าไปในคณะกรรม ชุดที่ ๑ ได้หรือไม่ ตามโครงสร้าง  
นางสาวอรอนงค์  พรมแสง ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคำตากล้า  แจ้ง : ตามโครงสร้าง คณะกรรมการ พชอ ชุดที่ ๑ จะ
ใช้เป็นตำแหน่งหรือไม่ เนื่องจาก คณะกรรม ข้อ ๑.๕  ชื่อคน ตำแหน่งเลขากองทุนฯ ซึ่งเมื่อครบวาระ ก็จะมีการเลือกใหม่ 
แต่ถ้ากำหนดเป็นตำแหน่ง  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง มีคนใหม่เข้ามา ก็ยังคงตำแหน่งไว้  และยังไม่ต้องเปลี่ยนคำสั่งบ่อย
   
นายอาณัติ ภูลวรรณ  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แจ้ง : การกำหนดตำแหน่ง คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) จะมีโครงสร้างตามสัดส่วน ๖ - ๖ - ๗ ภาครัฐไม่เกิน ๖ คน  เอกชน ไม่เกิน ๖ คน ภาค
ประชาชนไม่เกิน ๗  คน   รวมประธาน และเลขานุการ จำนวน ๒๑ คน 
คณะทำงาน สามารถเพ่ิม ในส่วนของ คณะกรรมการทาง ท้องถิ่น ได้ตามประเด็น พชอ. 
นางสาวต้อมทอง  พรมอารักษ์  ตำแหน่ง ผอ.รร.อนุบาลร่มเกษ แจ้ง :  ตำแหน่ง ผอ.รร.อนุบาลร่มเกษ ซ้ำกับตำแหน่ง 
ผอ.กวินวัชญ์  ชิงชัย  ให้เอา พัฒนาการอำเภอแทน ในคณะกรรมการชุดที่ ๑      
 นายสุวิทย์   นิระปะกะ     ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอ  แจ้ง  ในส่วนของท้องถิ่น คณะกรรมในชุดที่ ๑  มีเฉพาะ  
 
                                                                                                            อบต.คำตากล้า.../ 



อบต.คำตากล้า ถ้าจะเพ่ิมคณะกรรมการให้ครบทุกแห่ง ในชุดที่ ๒ ได้หรือไม่                                                                                                                      
มติที่ประชุม   เปลี่ยนตำแหน่งคณะกรรมการให้เป็นปัจจุบัน  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา การคัดเลือกประเด็น พชอ ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้                     
นางไพรวัลย์  สุทธิแสน ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอคำตากล้า แจ้ง :  ประเด็นหลัก ๓ ประเด็นหลักประกอบด้วย 
             ๔.๑  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค รร.สุขบัญญัติแห่งชาติ 
  ๔.๒  การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
  ๔.๓  การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี   
 นายไพโรจน์  ฦาชา  ปลัดอาวุโส   แจ้ง :  ประเด็นหลัก ในปี ๒๕๖๗  เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอพิจารณา 
นางสาวอรอนงค์  พรมแสง ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคำตากล้า  แจ้ง : ให้ทางฝ่ายเลขาแจ้ง ความสำคัญของปัญหาใน
ประเด็นหลัก  ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการพิจารณา  
นายสุวรรณ ธิปกะ  ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.แพด  แจ้ง : การพิจารณา จาก นโยบายประเด็นหลัก  ระบุถึงความรุนแรงของ
ปัญหา  ผลกระทบที่มีต่อประชาชน   ความยากง่าย  ในแก้ปัญหาในพ้ืนที่   
มติที่ประชุม   เห็นชอบ คัดเลือกประเด็กหลัก ๓ ประเด็น ประกอบด้วย 
 ๑  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค รร.สุขบัญญัติแห่งชาติ 
 ๒  การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
 ๓  การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี    
นายไพโรจน์  ฦาชา  ปลัดอาวุโส   แจ้ง :  การแต่งตั้งประธาน คณะทำงาน แต่ละประเด็น 
ในประเด็น การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  ให้ ท้องถิ่นอำเภอ เป็นประธาน คณะทำงาน ฝ่ายเลขาเป็นฝ่ายสาธารณสุข 
นายสุวิทย์   นิระปะกะ     ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอ  แจ้ง :  ขอเพิ่มประเด็น โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือ
ป้องกัน การคลอดก่อนกำหนด  
นางไพรวัลย์  สุทธิแสน ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอคำตากล้า แจ้ง :  เห็นด้วย ควรเพิ่มประเด็น แม่วัยใส เนื่องจากเป็น
เกณฑ์ตัวชี้วัดของท้องถิ่น 
นายไพโรจน์  ฦาชา  ปลัดอาวุโส   แจ้ง :  ประเด็น แม่วัยใส คลอดก่อนกำหนด เป็นนโยบายของมหาดไทย ไปผูกพันธ์กับ
การประเมิน ของ อปท.  เป็น ๘ ประเด็น รวมประเด็นหลัก ประกอบด้วย 
 ๑  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค รร.สุขบัญญัติแห่งชาติ 
 ๒  การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
 ๓  การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี        ๔  
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
 ๕   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
 ๖  การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม   
 ๗  สร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ อยู่ดีกินดี ชีวีมีสุข  
 ๘  แม่วัยใส คลอดก่อนกำหนด 
นายอาณัติ ภูลวรรณ  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แจ้ง : ประเด็นหลักปรับลดไม่ได้ แต่ประเด็นรอง
สามารถปรับเปลี่ยนได ้
 
           มติที่ประชุม.../ 
 



มติที่ประชุม   เห็นชอบ คัดเลือกประเด็กหลัก ๓ ประเด็น และประเด็นรอง ๕ ประเด็น รวมประเด็นขับเคลื่อนใน               
ปี ๒๕๖๗  จำนวน ๘ ประเด็น 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ            
๕.๑) การพัฒนา ตลาดสดน่าซื้อ มาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอย  

นายอาณัติ ภูลวรรณ  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ : นำเสนอ  เนื่องจากเป็นนโยบายของ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข  ในการพัฒนา ตลาดสดน่าซื้อ มาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอย 
ประเมินรับรองมาตรฐานเพ่ือยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”ภายใต้                                  
มาตรฐาน SAN  ตลาดประเภทที่ ๑  โดยมีเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ทั้งหมด ๒๐ ข้อ  ประกอบด้วย 
-สถานที่ จำนวน  ๑๓  ข้อ 
-อาหาร  จำนวน ๒  ข้อ 
-ภาชนะอุปกรณ์ จำนวน  ๒ ข้อ 
-บุคคล   จำนวน  ๑ ข้อ 
-สัตว์และแมลงนำโรค ๒ ข้อ 
ปัญหาที่พบ ประเมินมาตรฐานตลาดสด   ประกอบด้วย 
๑.โครงสร้าง  ความสะอาด  แสงสว่าง  
๒.การวางอาหารที่จำหน่าย ไม่ถึง 60 เซนติเมตร 
๓.การแต่งกาย ผู้สัมผัสอาหาร 
๔.การล้างตลาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
๕.ถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน ไม่หมดอายุ 
๖.ห้องน้ำ ความสะอาด อ่างล้างมือ 
๗. ถังขยะล้น  ไม่มีฝาปิด ไม่เพียงพอ 
๘. ผู้ขายผ่านการอบรม 
๙. มีทะเบียนผู้ขาย ผู้ช่วยขายที่เป็นปัจจุบัน 
๑๐. ผู้ขายผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี 
๑๑. มาตรการป้องกัน สัตว์และแมลงพาหะนำโรค 
นางไพรวัลย์  สุทธิแสน ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอคำตากล้า แจ้ง : การประเมินมาตรฐานตลาดสด ทางเทศบาลตำบล
มีเกณฑ์มาตรฐานอะไรบ้าง 
นายถาวร  คำชามา   ตำแหน่ง    ผู้แทนสถานีวิทยุชุมชน    แจ้ง : การปรับปรุงส้วมสาธารณะ มีความจำเป็นเพราะเป็น
สถานที่สาธารณะที่แหล่งแพร่เชื้อโรคได้   มีงบประมาณมาจากส่วนไหน  น่าจะมีการปรับปรุงให้ดีถูกสุขลักษณะ                                   
นางสาวณพิชญ์   สิงห์จันทร์    ตำแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ  แจ้ง :  ส้วมเป็นที่ราชพัสดุ เทศบาลให้
เอกชนมาประมูล การขออนุญาตยากมาก ยังไม่ผ่าน  ตรงบริเวรขายไก่ย่างด้วย  สภาพตอนนี้ห้องน้ำชำชุดมาก  การดูแล
บำรุงรักษาทำได้ยาก 
 
                              นายไพโรจน์.../ 
 



นายไพโรจน์  ฦาชา  ปลัดอาวุโส   แจ้ง :  จะหารือกับทาง เทศบาลอีกครั้งหนึ่ง                           
นายสิน  อินทรสิทธิ์   ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖  แจ้ง :  แลนด์มาร์คของอำเภอ   เรื่องเงินทุน ของมูลนิธิ                  
คำตากล้าน่าอยู่  มีเช็ค จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เงินสด ๒๐,๐๐๐ กว่าบาท  ถ้าได้มาก็จะเป็นทุนตั้งต้นในการจัดซื้อ 
เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้              
นางสาวต้อมทอง  พรมอารักษ์  ตำแหน่ง ผอ.รร.อนุบาลร่มเกษ แจ้ง :  เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการมูลนิธิได้
หมดวาระ และประธานได้ มรณภาพแล้ว  แจ้งที่ประชุมไม่มีเงินแล้ว 

๕.๒) กิจกรรม วิ่ง คนกล้า  RUNDER    
นางไพรวัลย์  สุทธิแสน ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอคำตากล้า แจ้ง : โครงการ วิ่ง คนกล้า RUNDER  ปีที่ ๑ ซึ่งเป็นปี
มหามงคล ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐  ทางอำเภอคำตากล้าได้จัดทำเสื้อ
วิ่ง ปัญหาจะทำเสื้อไม่ทัน จึงขอปรับเป็น วันที่ ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า ลงทะเบียน ๐๕.๐๐ น.  
เพ่ิมเติมคณะกรรมการในการหารายได้  ท่านนายอำเภอ จะเรียนเชิญ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มาเป็นประธานใน
การเปิด  สำหรับการตกแต่งสถานที่ เป็นทาง อบต.คำตากล้า   
มติที่ประชุม.   เห็นชอบ 
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 
                                                         (นางสาวกลัยา  กำทองดี)   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                              เจ้าพนกังานธุระการ            
                                                       
 
                             
                 (นายอาณัติ   ภูลวรรณ)   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
             คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 


